

สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

ระหว่างวันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2556

คนในขี้ติความรุนแรงรวมถอน ญญแจสู่สันติภาพถาวร

14 กรกฎาคม 2556 รายงานความเห็นจากคนหลากหลายในพื้นที่ต่อข้อตกลงลดความรุนแรงในเดือนรอมฎอน นักวิชาการเห็นว่าเป็นการปูพื้นฐานสู่การหยุดความรุนแรงถาวร ส่วนนักวิชาการศาสนาแนะนำให้ประชาชน ร่วมกับภาคประชาสังคมส่งเสียงหรือกดดันไม่เอาความรุนแรงทุกรูปแบบ ด้านนายมหามัติ มะจะ นายกอบต. มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีบอกว่า ต้องให้ชุมชนมีอำนาจจัดการตัวเองได้ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทรัพยากร หรือการศึกษา ไม่ว่าจะการปกครองในพื้นที่ในอนาคตจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม ส่วนนางสาวดวงสุดา สร้างอำไพ เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพ บอกว่า ไม่ว่าจะผลการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับบีอาร์เอ็นจะออกมาอย่างไร ขอเพียงให้เคารพสิทธิมนุษยชนต่อคนกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย เพราะที่นี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ ศาสนา ไม่อยากให้เห็นความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติ โดยรายงานชิ้นมีการแปลเป็นภาษามลายูด้วย

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4488>

อ่านเนื้อหาภาษามลายูได้ที่ - <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4522>

เวทีนักการเมืองใต้ แนะตั้งกรรมการสอบเหตุรุนแรงช่วงรอมฎอน

15 กรกฎาคม 2556 เวทีเสวนานักการเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 มีข้อเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหา ชายแดนภาคใต้ 4 ข้อ โดยมีข้อที่สำคัญ คือให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน รอมฎอน ให้สร้างบรรยากาศที่ดีและเอื้อต่อการพูดคุยสันติภาพ เช่น ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ จุฬาราชมนตรีในเดือนรอมฎอน ให้อภัยโทษแก่นักโทษคดีความมั่นคง และโอนย้ายอำนาจของผู้ว่าราชการ จังหวัดไปให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่เข้าร่วม เช่น นายเด่น โต๊ะมีนา นายันต์มูจดีน อูมา เป็นต้น

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4491>

กองทัพยอมจ่าย7ล้านกรณีซ้อมพลทหารตาย

15 กรกฎาคม 2556 ศาลแพ่งพิจณาคดีที่นางประเทือง เผือกสม ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก กระทรวงกลาโหม กองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อกรณีพลทหารวิเชียร เผือกสม บุตรชาย ถูกครุฝึก และทหาร 10 คน ซ้อมจนเสียชีวิตระหว่างการฝึกทหารใหม่ ที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จ.นราธิวาส เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 โดยกองทัพบกยอมจ่ายชดเชยเป็นเงิน 7,049,213 บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางได้อนุมัติแล้ว แต่ขอหัก 500,000 บาท เนื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน.จ่ายเยียวยาเบื้องต้นไปแล้ว 500,000 บาท ส่วนคดีอาญาอยู่ระหว่างการชี้มูลความผิดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4506>

จากเรือนจำบางขวางสู่ชายแดนใต้

15 กรกฎาคม 2556 งานเขียนแนวสารคดีบรรยายบรรยากาศในเรือนจำบางขวางกรุงเทพมหานคร สถานที่คุมขังผู้ที่ถูกตัดสิทธิความมั่นคงที่เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ญาติผู้ต้องขังกว่า 200 คนเดินทางเยี่ยม ซึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกย้ายกลับมาคุมขังในเรือนจำจังหวัดบ้านเกิด ยกเว้นบางคนที่ศาลตัดสินประหารชีวิตที่อาจไม่ได้ย้าย บรรยากาศมีทั้งความสุขและเศร้าเคล้ากัน บางคนถูกจับตอนภรรยาท้อง ได้เจอหน้าลูกเป็นครั้งแรกเมื่อลูกวิ่งเข้ามา ช่วงเวลาแห่งความสุขที่แสนสั้น อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับพวกเขา หรือมีเพียงสันติภาพเท่านั้นที่จะนำอิสรภาพและความยุติธรรมกลับคืนมา

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4490>

เปิดใจ 2 เที้ยเป่าอ่อน จะหวังอะไรกับสันติภาพ?

16 กรกฎาคม 2556 สัมภาษณ์ญาติผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 2 ราย รายแรก เป็นพ่อนักเรียนเบญจมาศที่ปัตตานีที่ถูกคนร้ายยิงระหว่างกลับจากโรงเรียน บอกว่า ไม่สามารถคาดหวังอะไรกับกระบวนการสันติภาพที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นการพูดคุยที่ไม่มีความจริงใจ แนวทางแก้ปัญหา คือ รัฐต้องใช้วิธีปราบปราม แต่อย่าไปละเมิดสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ส่วนญาติของนายอิสมาแอ ปาโอะมานิ บาบอ ปอเนาะปูลาภาซิง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ตั้งคำถามว่า เหตุใดคนที่หลุดจากคดีความมั่นคงไปแล้ว ยังต้องถูกตามฆ่าอย่างเช่นนายอิสมาแอ ปาโอะมานิ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ก็ไม่สามารถหาที่พึ่งได้ จึงคิดว่าการพูดคุยสันติภาพเหมือนกับการตีหน้าแล้วลูบหลัง โดยเอาประชาชนเป็นเครื่องมือ ทางออกของปัญหา คือ รัฐต้องจัดระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจึงจะแก้ปัญหาความไม่สงบได้

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4493>

กลุ่มผู้ถูกคดีไฟใต้ เดือนระวังเหตุลอบยิง

17 กรกฎาคม 2556 เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP) ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีความมั่นคงที่ได้ประกันตัวหรือศาลชั้นต้นยกฟ้อง ร่วมกับเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายชมรมโต๊ะอิหม่าม และเครือข่ายครูตาดีกา ออกแถลงการณ์เตือนให้ระวังการคุกคามด้วยการลอบยิงหลังจากมีสมาชิกถูกลอบยิงเป็นรายที่ 5 แล้ว โดยบอกว่ากระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องเปราะบาง ฝ่ายเสียเปรียบทางการเมืองจะก่อเหตุกับชาวบ้านเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม ส่วนฝ่ายตำรวจบอกว่า อยาให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงทุกคนมารายงานตัว แล้วตำรวจจะดูแลต่อความปลอดภัยให้ได้

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4510>

ยิงครูตาดีกา-บีมทหาร สถานการณ์สวนทางหยุดยิงรวมถือน

18 กรกฎาคม 2556 รายงานสรุปเหตุรุนแรงแค่สัปดาห์แรกเดือนรวมถือน เกิดแล้ว 10 เหตุการณ์ มีทั้งเหตุยิงอดีตจำเลยคดีความมั่นคง ยิงครูตาดีกา เหตุลอบวางระเบิดทหาร สถานการณ์รุนแรงดังกล่าวสวนทางข้อตกลงลดความรุนแรงระหว่างไทยกับปีอาร์เอ็น เปรียบเทียบสถิติในเดือนรวมถือนย้อนหลังไป 4 ปี

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4507>

OIC เรียกร้องให้เคารพข้อตกลงยุติความรุนแรงรวมถือน

19 กรกฎาคม 2556 หนังสือพิมพ์ Utusan Malaysia รายงานว่า องค์กรโอไอซี (OIC) เรียกร้องให้รัฐบาลไทยและสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติตามข้อตกลงยุติความรุนแรงตลอดช่วงเดือนรวมถือนปีนี้ หลังจากเกิดเหตุระเบิดสองครั้งอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส โดยนาย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการ โอไอซี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักการในข้อตกลงยุติความรุนแรงที่ได้ตกลงกัน และแสดงความหวังว่าขอให้มีความเข้าใจที่ดีสำหรับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4518>

วิสามัญผู้ต้องหาคดีถล่มรถไฟ

19 กรกฎาคม 2556 สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ รายงานว่า เมื่อ 15.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกือลอม ม.3 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จนเกิดการยิงปะทะกันกับคนร้ายขึ้น

จากการตรวจสอบพบ คนร้ายถูกยิงเสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายมะสุเพียน มามะ พร้อมยึดอาวุธปืนที่ใช้ต่อสู้ได้ 1 กระบอก สอบประวัติพบว่าคนร้ายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ลงมือก่อเหตุลอบยิง อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยขบวนรถไฟ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555

[-http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4511](http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4511)

ปีอาร์เอ็นกล่าวหาไทยละเมิดข้อตกลง

19 กรกฎาคม 2556 รายงานข่าวจากประเทศมาเลเซียว่านายฮัสซัน ตอยิบ แกนนำปีอาร์เอ็นยื่นหนังสือต่อดาโต๊ะ สรี อาห์มัด ซัมซามิน ผู้อำนวยการความสะดวกการพุดคุยสันติภาพระหว่างไทยกับปีอาร์เอ็นว่า ปีอาร์เอ็นกล่าวหาฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงลดความรุนแรงในเดือนรอมฎอน ขณะที่พล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 ชี้เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง 10 วันของเดือนรอมฎอน เป็นหน้าที่ของคณะทำงานส่งเสริมสันติภาพในช่วงเดือนรอมฎอนที่ ศอ.บต.ตั้งแต่ง ต้องตอบคำถามและความสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น

[-http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4511](http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4511)

สื่อมาเลย์เกาะติด ภาคใต้ของไทยยังคงคุกรุ่น

20 กรกฎาคม 2556 สื่อของมาเลเซียรายงานสถานการณ์ในภาคใต้ของประเทศไทยว่า ความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีถึง 5 เหตุ แม้ว่าก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะให้เกิดความสงบสุขในเดือนรอมฎอน

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4519>

สมช.โต้ ไทยไม่ได้ก่อเหตุก่อน

20 กรกฎาคม 2556 พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ได้รับหนังสือประท้วงว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงดังกล่าวแล้วทางอีเมล มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งไทยได้ทำความเข้าใจและแปลเนื้อหา อีกทั้งได้ส่งหนังสือชี้แจงผ่านดาโต๊ะซัมซามินไปแล้วเช่นกัน โดยฝ่ายไทยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุก่อน ในระหว่างนี้จึงอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง 2 ฝ่าย

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4520>

แชมป์ THE MUNSYID 2013 เวทีสร้าง‘ดาราดาราฮาลาล’

เปิดใจเด็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคว้า แชมป์ THE MUNSYID 2013 เวทีสร้างดาราดารา ฮาลาล ขวัญใจเยาวชนมุสลิม โดยผู้จัดพยายามสร้างเป็นไอดอลหรือศิลปินตัวอย่างที่สามารถดึงเยาวชนทำความดีพร้อมเปิดกว้างทุกคนฟังได้ โดยตั้งเป็นวง“Acappella” วงดนตรีที่เลียนเสียงเครื่องดนตรี เพื่อสลายข้อจำกัด“ดนตรีที่ศาสนาห้าม”

- <http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4483>

หนังสือพิมพ์ Sinaran ฉบับที่ 7 เดือนมิถุนายน 2556/ชะอบาน ฮ.ศ.1434

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติภาษามลายูอักษรยาวี เนื้อหาประกอบด้วย รายงานเรื่อง ‘รวมภอน’ที่ฟาฏอนียังมีความรุนแรง จากโต๊ะเจรจาทาย-BRN สู่ข้อตกลงหยุดใช้ความรุนแรง กระบวนการสันติภาพคืออะไร - ความหวังจากพื้นที่สะท้อนผ่านแม่ค้า‘มะตะบะปูยุด’ สัมภาษณ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน ถึงภารกิจก่อนถึงปลายทางสันติภาพ เวทีสร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง ขยายแนวคิดสู่รากหญ้าไม่ผูกขาดการแก้ปัญหาที่ชนชั้นนำอย่างเดียว - สัมภาษณ์ครูตาดีกาที่เล็งตั้งศูนย์ ‘ค็อด’ พื้นที่ศิลปะคล้ายมืออักษรยาวี บทความ “ความหวังจากผู้บุกเบิก” นิตยสาร Azan ตอนที่ 2 - ‘ตบหน้าพระราช’ แผ่นลอกล้อของ ‘อาบูนาวัส’ ให้ผู้นำหันมองคนเดินดิน - ในความทุกข์ก็มีความสุข บทกวีสำนึกตัวเอง ผลงานจากทางบ้าน

อ่านฉบับออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ <http://www.deepsouthwatch.org>

สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ให้แจ้งชื่อที่อยู่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 598 0581 หรืออีเมลล์

dsj@dsjgroup.org

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ นักข่าวพลเมือง

เครือข่ายพลเมืองภาคใต้เตรียมตั้งรับที่วิชุมชนท้องถิ่น

เครือข่ายสื่อพลเมืองภาคใต้ ร่วมหารือแนวทางการทำงาน ช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบโทรทัศน์ไทยจากอนาล็อกสู่ดิจิทัล เพื่อเตรียมตั้งต้นที่วิชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้ระบบและแลกเปลี่ยนความเห็น หลัง กสทช. ประกาศเตรียมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในระดับพื้นที่ โดยมีสถาบันการศึกษา เครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต้ และนักข่าวพลเมือง ร่วมพูดคุยกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ต่างคาดหวังอยากมีพื้นที่สื่อสารเป็นของตนเองในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายสื่อพลเมืองภาคใต้จะเริ่มเดินหน้าอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารคดีโทรทัศน์ร่วมกัน เพื่อทดลองสื่อสารประเด็นในพื้นที่ เตรียมทักษะด้านต่างๆ ทั้งเนื้อหาและเทคนิค ก่อน กสทช. จะมีการเปิดให้ขอใบอนุญาตเป็นเจ้าของช่องโทรทัศน์ระดับชุมชนในปี 2558 ต่อไป

.....

บล็อกกริวิว (แนะนำข้อเขียนของเครือข่าย)

"ครูตาดีกา" ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย

บล็อก "Awan"

"อับดุลเลาะห์ หวันอะหมัด" บันทึกความกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่มีต่อครูตาดีกาและผู้นำศาสนาในพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระยะเวลาที่หลายคนกำลังคาดหวังกับสันติภาพอยู่ในขณะนี้ แต่หากไร้อะไรซึ่งหลักประกันในความมั่นคงปลอดภัยของผู้คน ในขณะที่ระบบยุติธรรมไม่สามารถทำงานคุ้มครองชีวิตคนได้ สันติภาพก็ยังคงอีกไกล

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4514>

สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13

บล็อก Ngamsuk

"งามศุภร์ รัตนเสถียร" อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานำบันทึกการพูดคุยของนักการเมืองชายแดนใต้หลายพรรคการเมืองมาเผยแพร่ ที่ประชุมระบอบสนับสนุนการลดความรุนแรงในเดือนธันวาคม แต่ในขณะเดียวกันก็เสนอแนะให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเหตุรุนแรงที่มาจากหลายฝ่าย ตลอดจนเสนอสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยสันติภาพหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการดำเนินการอภัยโทษนักโทษคดีความมั่นคง!

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4500>

กำหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

17-23 กรกฎาคม 2556

นิทรรศการ “สันติภาพที่แท้จริงในเดือนรอมฎอน”

หอสมุด JFK สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สามารถเข้าชมได้ ตามเวลาเปิด - ปิดของหอสมุด

<http://www.deepsouthwatch.org/event/2013/07/22/day>

25 กรกฎาคม 2556 8.30-15.00 น.

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล

(ภาคใต้ของประเทศไทยมินดาเนา อาเงาะห์ ติมอร์ตะวันออก และเมียนมาร์) ณ หอประชุม Imam al-

Nawawi วิทยาลัยอิสลามศึกษา อาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมอภิปรายและนำเสนอโดย

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี
- ศาสตราจารย์ ดร.ซูซาน เรซเซล
- ศาสตราจารย์ ดร. แอนเดรีย โมลนาร์
- คุณไอแซค เคน

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4512>

25 กรกฎาคม 2556 9.30 น. -15.00 น.

เสวนาเชิงปฏิบัติการพรีดอมโซน "สื่อออนไลน์กับการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะและส่งเสริมประชาธิปไตย"

ณ พรีดอมโซน อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บรรยายพิเศษ สื่อกับเสรีภาพทางความคิด : สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยคุณ จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประชาไท

อบรมทักษะการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการทำสื่อและรณรงค์ทางการเมืองและสังคม

โดย คุณเทวฤทธิ์ มณีฉาย ผู้สื่อข่าวประชาไท

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4498>

26 กรกฎาคม 2556

งานอภิปราย "108 เหตุผล ทำไมต้องนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง"

ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4449>

วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม

เครือข่ายเยาวชนกลุ่มแม่น้ำโขง กำลังเปิดรับสมัครตัวแทนเยาวชนไทย 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม “Mekong Peace Journey Training Course 2013” ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 7 ตุลาคม ณ ประเทศพม่า ซึ่งตัวแทนของไทยจะได้ไปร่วมเรียนรู้ กระบวนการสร้างสันติภาพ ที่สอนโดยคณะทำงานเพื่อสันติภาพ กลุ่มแม่น้ำโขง

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าร่วมอบรม ไม่ถึงระดับเชี่ยวชาญแค่พอสื่อสารกันรู้เรื่อง ซึ่งสารติดตามหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเวปไซด์ <http://mekongpeacejourney.wordpress.com/> หมดเขตส่งใบสมัคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม นี้

ชาวประชาสัมพันธ์ ร่วมบริจาคร่วมบริจาค

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทั้งในรูปแบบ เงิน เสื้อรอยอ ผ้าใส่ร้งรอยอ ของผู้ชาย เพื่อมอบให้ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจำต่างๆ (จะกระจายไปเรือนจำไหนได้บ้าง ต้องดูที่จำนวนของที่ได้รับบริจาคด้วยค่ะ)

ผู้ที่ต้องการบริจาคเงิน สามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาสะพานบ้าย้อย บัญชีเลขที่ 506-0-24853-0 ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา นางสาวอัญชญา นางสาวอามีเราะ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-890 8609 จนถึง วันที่ 1 สิงหาคมนี้

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของสามารถรวบรวมสิ่งของส่งมาที่ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน สำนักงานจะบังคิกอ จังหวัดปัตตานี โทร 073-334 433 และสำนักงานจังหวัดยะลา หรือรวบรวมส่งมา ที่สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ เลขที่ 75/8 ซ.ศรีปุดรา ถ.สีโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ติดต่อ สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEPPEACE)

โทรศัพท์ 089-2979057 : deep-peace@hotmail.com